

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 12/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở khu đô thị tại xã Song An và xã Trung An, huyện Vũ Thư và một số nội dung quan trọng. Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo UBND, UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương dự hội nghị.

Theo tờ trình của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, dự án phát triển nhà ở khu đô thị tại xã Song An và xã Trung An, huyện Vũ Thư có quy mô 1.226.719,22m<sup>2</sup>; quy mô dân số khoảng trên 15.700 người. Mật độ xây dựng khoảng 24,58%. Các loại nhà ở gồm: công trình nhà thấp tầng (nhà ở biệt thự và nhà ở liên kế);

công trình nhà ở cao tầng; công trình nhà ở xã hội. Dự kiến tổng mức đầu tư trên 4.209 tỷ đồng từ nguồn vốn tự có của nhà đầu tư và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác của nhà đầu tư. Dự án có trọng yếu hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Vũ Thư được UBND tỉnh phê duyệt và danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2022 được HĐND tỉnh phê duyệt. Dự án sẽ góp phần phát triển không gian đô thị, nâng cao tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Vũ Thư nói riêng; cải thiện cảnh quan môi trường đô thị; người dân trong khu vực được sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại và chất lượng; tạo quỹ nhà ở phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn huyện Vũ Thư và tạo nguồn thu cho ngân sách từ việc thu tiền sử dụng đất, tiền thuế theo quy định của Nhà nước để phát triển kinh tế địa phương.



Các đại biểu dự hội nghị.

Ảnh: THÀNH TÂM

Sau khi các đại biểu phát biểu đóng góp ý kiến, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chấp thuận chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở khu đô thị tại xã Song An và xã Trung An, huyện Vũ Thư. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp rà soát nghiên cứu lại một số chỉ tiêu, phương án về giao thông sao cho phù hợp; giao UBND huyện Vũ Thư tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận và cho ý kiến về kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết cấp tỉnh 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; báo cáo kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử

lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và Quy định số 19-QĐ/TU, ngày 1/4/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIX) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ lãnh đạo cấp chốt các cấp; một số nội dung công tác cán bộ.

ĐÀO QUYÊN

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO...

(Tiếp theo trang 1)

\* Sáng ngày 12/1, Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng quà gia đình chính sách tại phường Hoàng Diệu và xã Vũ Chính (thành phố Thái Bình).

100 suất quà trị giá 500.000 đồng/suất đã được đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao và gửi những lời thăm hỏi, động viên, chúc tết vui tươi, đầm ấm tới các gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đồng chí đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách; làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống dịch bệnh và công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

Nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS các huyện, thành phố đã trao trên 1.000 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các thanh niên chuẩn bị lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2023.

\* Sáng ngày 12/1, tại Công ty TNHH Nhựa Cotec (khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình), Công đoàn Khu kinh tế và các công nghiệp tỉnh tổ chức chương trình "Tết sum vầy - xuân gắn kết" và trao quà tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đồng chí Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tới dự.

Nhiều hoạt động tặng quà dịp tết Nguyên đán

(Tiếp theo trang 1)

\* Sáng ngày 12/1, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen tổ chức trao quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn huyện Hưng Hà.

Đoàn đã trao 50 suất quà cho Ủy ban MTTQ huyện Hưng Hà, trao 200 suất quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi của 2 xã Thái Phương và Hồng Minh với tổng trị giá 100 triệu đồng. Trong dịp tết năm nay, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen phối hợp trao hơn 1.500 suất quà, mỗi suất trị giá 400.000 đồng với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng cho các hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi trên địa bàn toàn tỉnh.

\* Chiều ngày 12/1, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức tiếp nhận hơn 2.300 suất quà tết với tổng trị giá hơn 930 triệu đồng của các doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Green i-Park (900 suất), Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao Tân Đệ (700 suất), Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen (300 suất), Công ty Cổ phần Minh Sơn thành phố Lào Cai (200 suất), Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình chi nhánh Thái Bình (125 suất) và Công ty TNHH Sao vàng (100 suất).

Ngày sau khi tiếp nhận, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cùng đại diện các nhà tài trợ đã

trao cho 21 tổ chức, đơn vị, địa phương làm đầu mối để chuyển tới tận tay các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và hộ nghèo, hộ cận nghèo. Thay mặt các đối tượng được nhận quà tết, lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã cảm ơn các doanh nhân, doanh nghiệp có tấm lòng vàng đã chia sẻ lợi ích, đồng hành cùng Hiệp hội chung tay hỗ trợ để các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, mọi người nghèo đều có tết. Các nhà tài trợ tin tưởng và mong muốn các tổ chức, đơn vị, địa phương tiếp nhận quà tết sớm chuyển đến các đối tượng và gửi lời chúc của các doanh nhân, doanh nghiệp tới bà con đồng năm mới đầm ấm, vui vẻ, bình an, hạnh phúc.

\* Chiều ngày 12/1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh Thái Bình thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh.

Tại 2 xã Đông Minh và Đông Trà (Tiền Hải), đoàn đã trao 100 suất quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, 100 suất quà của Agribank Chi nhánh Thái Bình cho người có công, thân nhân người có công và các gia đình chính sách với tổng trị giá 100 triệu đồng.

Nằm trong chuỗi các hoạt động "Xuân biên phòng ấm lòng dân biển", Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tích cực vận động,

phối hợp với Hội Doanh nhân nữ tỉnh, các doanh nghiệp, địa phương và các nhà hảo tâm đã trao trên 600 suất quà trị giá hơn 300 triệu đồng cho các gia đình chính sách, các cháu học sinh bị bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... khu vực biên giới biển của tỉnh.

\* Chiều ngày 12/1, Công đoàn ngành y tế phối hợp với Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa Thái Bình tổ chức trao 29 suất quà với tổng trị giá hơn 24 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Chăm lo cho đoàn viên và người lao động dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công đoàn ngành y tế sẽ phối hợp với các công đoàn cơ sở tổ chức trao 329 suất quà, trong đó 122 suất (mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng) cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 207 suất (mỗi suất trị giá 800.000 đồng) cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

\* Sáng ngày 12/1, Công đoàn Trường Cao đẳng Su phạm Thái Bình tổ chức chương trình "Tết sum vầy - xuân gắn kết" trao quà cho cán bộ, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, Công đoàn trường và tập thể Trường Cao đẳng Su phạm Thái Bình đã trao 13 suất quà cho cán bộ, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn.

GẶP MẶT...

(Tiếp theo trang 1)

Nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023, sáng ngày 12/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh qua các thời kỳ đang cư trú trên địa bàn tỉnh. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thông tin khái quát kết quả phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh năm 2022; một số mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong năm 2023.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi và đánh giá cao các kết quả mà tỉnh đạt được trên tất cả các lĩnh vực trong năm 2022; đồng thời góp ý đối với một số nội dung, lĩnh vực và đề nghị các đồng chí lãnh đạo tỉnh đương nhiệm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để Thái Bình phát triển nhanh, bền vững, khẳng định uy tín, vị thế trong khu vực đồng bằng sông Hồng nói riêng, cả nước nói chung.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đồng thời tiếp thu, lĩnh hội các ý kiến đóng góp của các đồng chí để cùng với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy với quyết tâm cao nhất lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả cao nhất trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã sâu phân tích một số kết quả nổi bật mà tỉnh đã đạt được trong năm qua và một số định hướng chiến lược của tỉnh trong thời gian tới. Đồng chí mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ tiếp tục quan tâm theo dõi, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm quý báu của mình để cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, xây dựng Thái Bình nhanh chóng phồn vinh, giàu đẹp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kính chúc các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh cùng gia đình năm mới dồi dào sức khỏe, an khang, thịnh vượng.

ANH ĐÀO

GIÁM SÁT VIỆC TRIỂN KHAI...

(Tiếp theo trang 1)

Ghi nhận kết quả các địa phương đã tích cực triển khai thực hiện trong thời gian qua, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị xã Vũ An và Vũ Ninh cần tiếp tục nỗ lực, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt việc tặng quà tết cho các đối tượng trên địa bàn, bảo đảm nhanh chóng, kịp thời, đúng người, đúng đối tượng. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn thể hiện tinh thần tương thân, tương ái mỗi dịp tết đến, xuân về. Bên cạnh đó, đồng chí lưu ý các địa phương cần tăng cường bảo đảm an ninh trật tự để nhân dân được đón tết trong không khí vui tươi, đầm ấm.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng các đồng chí trong đoàn giám sát đã tặng quà các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vũ An và Vũ Ninh.

TIỀN HẢI...

(Tiếp theo trang 1)

theo kế hoạch và đột xuất. Công tác tiếp công dân 623 lượt, giải quyết 69/69 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh... Năm 2023, huyện Tiền Hải tiếp tục chỉ đạo tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các ngành khối nội chính, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, đoàn thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của trung ương, tỉnh, huyện về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với tuyên truyền thực hiện các phong trào thi đua yêu nước góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

VŨ THƯ, HƯNG HÀ

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán

\* Sáng ngày 12/1, UBND huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị sơ kết công tác tấn công trấn áp tội phạm, thực hiện Luật số 14/2017/QH14, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Kết quả đợt tấn công trấn áp tội phạm (từ ngày 5/11/2022 - 8/1/2023), huyện khám phá 13/13 vụ án, khởi tố 10 vụ, 11 đối tượng, triệt phá 1 ổ nhóm trộm cắp, 1 vụ cướp giật, bắt 7 vụ/7 đối tượng phạm tội về ma túy, bắt 1 vụ kinh doanh pháo hoa không có hóa đơn chứng từ, xử lý 1 vụ vi phạm về sinh an toàn thực phẩm; xử phạt 12 trường hợp bày bán hàng hóa dưới lòng đường; xử phạt 5 cơ sở, chấn chỉnh 125 cơ sở, 4 nhà trường về trang bị phòng cháy, chữa cháy. Vận động thu hồi được 2,5kg pháo nổ các loại, 0,2kg tiền chất thuốc nổ, 1 lựu đạn, 10 kíp nổ điện, 59 viên đạn, 3kg đạn chì, 4 súng tự chế...

Dịp tết cổ truyền năm 2023, huyện Vũ Thư tập trung bảo đảm an ninh trật tự, đặc biệt thực hiện Luật số 14, Nghị định số 137; làm tốt công tác chuẩn bị sản xuất vụ xuân; thực hiện

tốt chính sách an sinh xã hội dịp tết. Huyện thành lập 6 tổ kiểm tra, 30 tổ công tác; tăng cường cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang về hỗ trợ 100% thôn, tổ dân phố thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để nhân dân vui tết đón xuân.

\* Chiều ngày 12/1, UBND huyện Hưng Hà tổ chức bố quyết một số nội dung trong thực hiện Luật số 14/2017/QH14, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Thực hiện Luật số 14 và Nghị định số 137 của Chính phủ, đến ngày 10/1/2023, toàn huyện đã tổ chức ký cam kết đối với 85.852 hộ, 279.226 nhân khẩu; 100% cán bộ, giáo viên và học sinh 57 trường học; 2 đơn vị, 792 chủ phương tiện vận tải. Hiện các địa phương đang duy trì hoạt động 156 mô hình bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở; đồng thời, xác định 23 tuyến, địa bàn trọng điểm, 54 hộ kinh doanh tiềm ẩn nguy cơ vi phạm về pháo; 211 đối tượng tiềm ẩn nguy cơ vi phạm về vũ

khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; vận động thu hồi được 6 công cụ chế, 60 viên đạn, 33 vũ khí thô sơ, 1 công cụ hỗ trợ, 1 kíp mìn và 2,4kg pháo; phát hiện, xử lý 408 trường hợp vi phạm về an toàn giao thông, phạt tiền 684 triệu đồng. Để nhân dân an toàn, lành mạnh dịp Tết Nguyên đán Quý Mão an toàn, lành mạnh huyện đã thành lập 35 tổ công tác của huyện tăng cường phối hợp với các xã, thị trấn bảo đảm an ninh trật tự và thực hiện Luật số 14, Nghị định số 137.

Nhân dịp này, UBND huyện đã triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn và chất lượng trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023; tổ chức thăm, tặng quà người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023 kịp thời theo phương châm "Không để ai bị bỏ lại phía sau"; công tác chuẩn bị các điều kiện bắn pháo hoa đêm giao thừa và tổ chức lễ hội đêm Trần năm 2023; triển khai sản xuất vụ xuân, tổ chức tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Quý Mão.

QUỲNH LƯU - THANH THỦY



Đại nhạc hội chào xuân 2023 - chương trình nghệ thuật đặc biệt là món quà đầu xuân mới gửi tặng cán bộ và nhân dân Thái Bình. Quy tụ các ca sĩ trẻ: Đức Phúc, Mỹ Dung, Minh Quân, Bảo Trâm idol, Đông Hùng, DJ HAZUNY, Lê Xuân Hào, MC Vũ Mạnh Cường, nhóm nhạc The Girls band, DTG music, vũ đoàn PL... và nhiều nghệ sĩ khác. Với sân khấu quy mô hoành tráng, dàn hiệu ứng sân khấu, âm thanh ánh sáng laser hiện đại, ấn tượng, hứa hẹn sẽ tạo ra những khoảnh khắc thăng hoa, sôi động, mở ra một năm mới đầy hứng khởi.

Chương trình diễn ra từ 19h30 đến 22h ngày theo phương châm "Không để ai bị bỏ lại phía sau"; công tác chuẩn bị các điều kiện bắn pháo hoa đêm giao thừa và tổ chức lễ hội đêm Trần năm 2023; triển khai sản xuất vụ xuân, tổ chức tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Quý Mão.

Đón khán giả miễn phí nhân dịp chào xuân mới!



Advertisement for COVID-19 testing and vaccination. It includes the text 'Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19', 'Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398', 'Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 12/1', 'Việt Nam: Ghi nhận 88 ca mắc mới', 'Thái Bình: Các cơ sở y tế tiếp nhận thêm 2 bệnh nhân Covid-19 mới', and 'Số điện thoại tiếp nhận các thông tin về dịch Covid-19'. There is also a photo of a person being vaccinated.